

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.70 แนวโน้มผันผวนในกรอบ 33.55-33.80 สิ้นผลเลือกตั้งประช.สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 พ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.70 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.61 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามภูมิภาคและทิศทางในตลาดโลก เนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาในตลาดมากขึ้น

โดยปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตาวันนี้เป็นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เริ่มนับคะแนนแล้ว ซึ่งหากทรัมป์มีคะแนนน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้บาทอ่อนค่าจากนโยบายสงครามการค้า

"บาทผันผวนตั้งแต่เริ่มนับคะแนน โดยทรัมป์มีคะแนนนำแฮร์ริสในช่วงแรก ทิศทางค่าเงินในตลาดโลกวันนี้ น่าจะเคลื่อนไหวไปตามผลเลือกตั้งที่ย่อยออกมา" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.55 - 33.80 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เยนอยู่ที่ 152.46 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 152.15 เยน/ดอลลาร์

-ยูโรอยู่ที่ 1.0864 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0874 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.684 บาท/ดอลลาร์

-สรท.มั่นใจส่งออกปีนี้โตได้มากกว่า 2% ทะลุ 10 ล้านล้านบาท สูงสุดใน 30 ปี จับตาประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ อาจกระทบการค้า

-สรท.ชี้ เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ว่าจะ "ทรัมป์-แฮร์ริส" ชนะ ไทยต้องปรับตัวรับสงคราม การค้ารอบใหม่ เผยช่วง 7 ปีเกิดสงครามการค้า ไทยได้อานิสงส์ย้ายฐานผลิต-ส่งออกไปสหรัฐฯ มั่นใจปี 67 ส่งออกไทย โตกว่า 2% แม้เหลือเวลาอีก 3 เดือนสุดท้ายของปี ขณะที่ต้นเดือน ธ.ค.เตรียมคาดการณ์เป้าส่งออกปี 68

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (วายแอลจี) เปิดเผยว่า ทิศทางราคาทองคำในภาพใหญ่และเร็วๆ นี้ยังเป็นขาขึ้นแม้ล่าสุดทำจุดสูงสุดใหม่ 2,790 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์แล้ว แต่หากทะลุเป้าหมายในปี 67 นี้ได้ที 2,800-2,850 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอย ออนซ์ มีโอกาสขึ้นทดสอบเป้าหมายต่อไปที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ในปี 68 โดยทองคำแท่ง ในประเทศ ก็จะได้เห็นโชน 50,000 บาทต่อบาททองคำ หากค่าเงินบาทไม่ผันผวน และอ่อนค่ามาที่โชน 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทิศทางระยะ 2 ปี ทองคำยังเป็นขาขึ้น

-สหรัฐอเมริกาปิดหีบเลือกตั้งนับคะแนนเสียงการชิงชัยเก้าอี้ "ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา" คนใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 5 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ตรงกับเวลาไทย 06.00 น. วันที่ 6 พ.ย. มีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 82 ล้านคนทั่วประเทศ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 244 ล้านคนทั่วประเทศ

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 19.2% สู่ระดับ 8.44 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.41 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 7.08 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค.

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.0 ในเดือนต.ค. จากระดับ 55.2 ในเดือนก.ย.

-ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (5 พ.ย.) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคาร (5 พ.ย.) ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดด้านการเมืองในสหรัฐฯ หลังจากโพลล่าสุดบ่งชี้ว่าคะแนนของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน และคามาลา แฮร์ริส คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต สู้กันอย่างมาก

-ตลาดจับตาการแถลงผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพฤหัสบดี (7 พ.ย.) โดยนักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมครั้งนี้ แต่แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนั้นยังไม่แน่นอน เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้